

PHỤ LỤC

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƯỚC KỶ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV

(Kèm theo Công văn số 5800/UBND-TCD ngày 11 tháng 11 năm 2020
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Số TT	Nội dung	Đơn vị giải quyết, trả lời	Ghi chú
I. Lĩnh vực đất đai, tài nguyên - môi trường			
1	Cử tri Lê Trọng Vạn, bon Ting Wel Đom, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa có ý kiến: Đất khu vực đối diện Trường Trần Văn Ôn không cho nhân dân làm thủ tục chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư, đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm giải quyết.	UBND thành phố Gia Nghĩa	
2	Cử tri Phan Trình Uyên, thôn Nam Rạ, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa kiến nghị: Điều chỉnh quy hoạch đất giáo dục 5,3 ha vì thời hạn đã quá quy định của Nhà nước, đề nghị cho người dân chuyển đổi để sử dụng đúng mục đích.	UBND thành phố Gia Nghĩa	
3	Cử tri K'Won, bon Njiêng, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa: Đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết đất ở và đất sản xuất cho bà con vì hiện nay một số hộ dân tộc tại chỗ thiếu đất sản xuất.	UBND thành phố Gia Nghĩa	
II. Về bồi thường, giải phóng mặt bằng			
4	Cử tri Lê Văn Định, thôn 8, xã Nam Dong, huyện Cư Jút kiến nghị: Năm 2014, khi Nhà nước triển khai xây dựng đường dây điện 500kV, ông có nhà và đất trồng cây sưa thuộc diện giải tỏa; từ lúc triển khai ông không nhất trí với giá bồi thường, vì giá rất thấp so với giá thị trường. Từ đó đến nay ông gửi nhiều đơn đến các cơ quan chức năng nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng theo nguyện vọng của gia đình. Cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng sớm giải quyết dứt điểm cho gia đình.	Công ty Điện lực Đắk Nông	
5	Cử tri K Biêng, bon Njiêng, xã Đắk Nia,	UBND	

	thành phố Gia Nghĩa: Đất tại khu vực thác Liêng Nung bị giải tỏa, cử tri đã kiến nghị lên cấp có thẩm quyền nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Đề nghị sớm xem xét, giải quyết cho người dân.	thành phố Gia Nghĩa	
	III. Về lĩnh vực nông nghiệp		
6	Cử tri Phan Văn Minh, bon Ting Wel Đom, xã Đăk Nia, thành phố Gia Nghĩa: Công tác xây dựng nông thôn mới ở xã Đăk Nia nói chung, các thôn, bon nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn về thực hiện một số tiêu chí như: đường giao thông nông thôn, nước sạch, nước sinh hoạt, đất sản xuất, đất ở, điện, y tế, giáo dục... Muốn duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới, đề nghị các cấp quan tâm đầu tư các vấn đề nói trên.	UBND thành phố Gia Nghĩa	
7	Cử tri Lê Thị Lan, thôn 9, xã Nam Dong, huyện Cư Jút kiến nghị: Hiện nay người dân đã đầu tư chuyển đổi một số cây trồng, vật nuôi có năng suất và chất lượng cao nhưng đầu ra cho sản phẩm gặp rất nhiều khó khăn. Đề nghị các cơ quan chức năng có giải pháp giúp giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp cho người nông dân.	UBND huyện Cư Jút	
	IV. Một số ý kiến khác		
8	Cử tri K'Won, bon Njiêng, xã Đăk Nia, thành phố Gia Nghĩa phản ánh: Hiện nay có một số người đồng bào dân tộc tại chỗ không biết chữ, đến Ngân hàng vay vốn thì được trả lời những người không biết chữ, không biết ký tên vào sổ vay vốn Ngân hàng nên không cho vay. Đề nghị các Ngân hàng xem xét, có hướng xử lý phù hợp, tạo điều kiện để người dân tộc tại chỗ được vay vốn phát triển sản xuất.	Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đăk Nông	
9	Cử tri Phan Uyên và H'Thanh, xã Đăk Nia, thành phố Gia Nghĩa: Đề nghị cấp nước sạch về thôn Nam Rạ và bon Phai Kol Pru Đăng cho bà con có nước sinh hoạt hàng ngày.	UBND thành phố Gia Nghĩa	

10	<p>Cử tri Đào Thế Thái, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút có ý kiến: Hiện nay tình trạng đuối nước ở trẻ em cả nước nói chung và tỉnh Đắk Nông nói riêng thường xuyên xảy ra. Đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường đầu tư bể bơi ở huyện, xã và các trường học để dạy kỹ năng bơi, rèn luyện sức khỏe và phòng, chống tình trạng đuối nước ở trẻ em.</p>	<p>UBND huyện Cư Jút</p>	<p>Yêu cầu UBND huyện Cư Jút trả lời nội dung kiến nghị của cử tri</p>
----	--	----------------------------------	--